



## ประกาศวิทยาลัยเทคนิคโยธา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคโยธา ได้มีโครงการ ซื้อหนังสือเรียนฟรี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. หนังสือเรียนฟรี ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๔,๗๙๙.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้า บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. หนังสือเรียนฟรี ชุดที่ ๒ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็มพันธ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๗๕๗.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. หนังสือเรียนฟรี ชุดที่ ๓ จำนวน ๑๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์ จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๒๔๘.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. หนังสือเรียนฟรี ชุดที่ ๔ จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๗๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโยธา



ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี ฝ้ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้มีโครงการ ซื้อหนังสือเรียนฟรี ฝ้ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

หนังสือเรียนฟรี จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๓๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมปอง ทองศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร